

Japan Travel Festival - Tohoku & Kita-kanto



กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (JTA) และ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (JNTO) มีความยินดีขอเชิญเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน “Japan Travel Festival - Tohoku & Kita-kanto” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตภูมิภาคโทโฮคุและคันโตตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น ที่ชั้น G ของศูนย์การค้า Terminal 21 (อโศก) ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555

ในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การแสดง ตะตะ บุโชไต (Date Busho Tai) ซึ่งเป็นการแสดงศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบและการร่ายรำดั้งเดิมของญี่ปุ่น และพบกับทอล์คโชว์ของนักแสดงหญิงชื่อดังของไทย คุณแต๋ย จรินทร์พร จุนเกียรติ ซึ่งได้มีโอกาสเดินทางไปถ่ายทำรายการวาไรตี้ที่เซ็นไดหลังจากวิกฤติแผ่นดินไหวเมื่อปีที่แล้ว (ทอล์คโชว์เริ่มเวลา 17:00 น.) นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สนุกสนานอีกมากมาย

สื่อมวลชนสามารถสัมภาษณ์กลุ่มคุณอิโรชิ มาสึดะ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ และเจ้าหน้าที่แต่ละบูธที่ร่วมงานได้ หากสื่อมวลชนท่านใดมีความสนใจ กรุณาติดต่อล่วงหน้ามาทางบริษัทโทเทิล ควอลิตี้ ฟิวเจอร์ ซึ่งเป็นผู้รับหน้าที่ในการประสานงานในครั้งนี้

รายละเอียดและสถานที่จัดงาน

วัน : 19 สิงหาคม 2555

เวลา : 11.00-20.00

สถานที่ : ชั้น G ศูนย์การค้าเทอร์มินัล 21

(BTS สถานีอโศก หรือ MRT สถานีสุขุมวิท)

เกี่ยวกับกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Japan Tourism Agency หรือ JTA)

กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพยายามผลักดันนโยบายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดแห่งการเป็นชาติแห่งธุรกิจการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เตรียมพร้อมในการจัดสรรสิ่งแวดลอมที่เป็นมิตรให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการรณรงค์กิจกรรม Visit Japan Campaign ซึ่งเน้นแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวระดับนานาชาติกันอย่างเช่น การสร้าง

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวการ
รณรงค์ให้มีการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมีวันหยุดและการเตรียม
มาตรการความปลอดภัยในการเดินทางให้กับชาวญี่ปุ่นที่จะไปท่องเที่ยวต่างประเทศ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น<http://www.mlit.go.jp/kankocho/>

เกี่ยวกับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Japan National Tourism Organization หรือJNTO)

เป็นหน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่นที่มีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นผ่านการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นการ
เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นรวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นแก่นักท่องเที่ยวชาวต่าง
ชาติอีกด้วย โดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นมีสำนักงานทั้งสิ้น13แห่งทั่วโลกที่ทำหน้าที่
รณรงค์การท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบต่างๆและที่สำคัญที่สุดคือทำหน้าที่สนับสนุนผู้ประกอบการในวงการการ
ท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆให้ทำกิจกรรมส่งเสริมการไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างสะดวก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

<http://www.jnto.go.jp/jpn/index.html>